

โครงการประชุมวิชาการGE Show & Share
“การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล”
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
ณ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไปกำหนดจัดการประชุมวิชาการGE Show & Share เรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล” เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปสู่การพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัลโดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อีกทั้งสร้างความร่วมมือและจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมถึงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัดตั้ง “สำนักวิชาศึกษาทั่วไป” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 7/2548 ลงวันที่ 23 กันยายน 2548 เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี รศ.สุภาพ ณ นคร เป็นผู้อำนวยการท่านแรก และได้เริ่มจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549 จนถึง ณ ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 12 ปี ทำให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมาระดับหนึ่งอีกทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวยการท่านแรก จะเกษียณอายุจากอาจารย์ประจำสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ (Tacit knowledge) ประสบการณ์การสอน และการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงการบริหารจัดการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป อันมีค่าจากการเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ รายวิชาศึกษาทั่วไป และจากการเป็นวิทยากรบรรยายในด้านต่างๆไปยังอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงลูกศิษย์ ผู้ที่เคยร่วมงานและร่วมเรียนรู้ในสถาบันต่างๆตั้งนั้น สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไปจึงจัดการประชุมวิชาการ GE Show & Share เรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล” ขึ้น

การประชุมวิชาการGE Show & Share เรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล” กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมการประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “5 ทศวรรษแห่งประสบการณ์: การเรียนรู้สู่ศรัทธาอาชีพ” เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป จาก รศ.สุภาพ ณ นครและการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้กลุ่มย่อย เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจากอาจารย์ผู้สอนประจำสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “หลักการและการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning and Implementation)” “หลักการและการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning and Implementation)” และ “การใช้ดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป Digital Tool for GE Management”

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
- 2.2 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
- 2.3 เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และจัดกิจกรรมทางวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษา

กำหนดการ
โครงการประชุมวิชาการ GE Show & Share เรื่อง
“การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล”
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
ณ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียน
09.00 - 09.45 น.	กล่าวรายงานและแสดงมุทิตาจิตต่อ รศ.สุภาพ ณ นคร โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดและแสดงมุทิตาจิตต่อ รศ.สุภาพ ณ นคร โดยรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
09.45 - 10.00 น.	พัก รับประทานอาหารว่าง
10.00 - 12.00 น.	บรรยายพิเศษเรื่อง “5 ทศวรรษแห่งประสบการณ์: การเรียนรู้สู่ครุมีอาชีพ” โดย รศ.สุภาพ ณ นคร อาจารย์เกษียณอายุราชการและอดีตผู้อำนวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
12.00 - 13.00 น.	พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.	การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้กลุ่มย่อย (4 ห้องย่อยตามหัวข้อที่สนใจ) ห้องที่ 1 “Start up, New GE Learning” การเรียนรู้รูปแบบใหม่ในยุค Digital โดย 1. อ.อภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง(วิทยากรบรรยาย) ที่ปรึกษาทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investor) 2. อ.นพคุณ ฟองทอง (วิทยากรกรณีศึกษา) ห้องที่ 2 หลักการและการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning and Implementation) โดย 1. ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร (วิทยากรบรรยาย) อาจารย์เกษียณอายุราชการประจำสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 2. ดร.อัญชญา สมดี (วิทยากรกรณีศึกษา) 3. อ.สมภาพ กอบบุตร (วิทยากรกรณีศึกษา) 4. อ.กฤษฏางค์ เสนาวงษ์ (วิทยากรกรณีศึกษา) อาจารย์ประจำสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ห้องที่ 3 หลักการและการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning and Implementation) โดย 1. รศ.สุภาพ ณ นคร (วิทยากรบรรยาย) 2. ผศ.ดร.วรรณดี บัญญัติรัชต์ (วิทยากรกรณีศึกษา) 3. ผศ.พญ.มณีวรรณ แทนรัตนวิจิตร (วิทยากรกรณีศึกษา) อาจารย์เกษียณอายุราชการประจำสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 4. ดร.ต้นสนีย์ ชุมพลบุญขร (วิทยากรกรณีศึกษา) 5. อ.ณอมศักดิ์ ไชยคำ (วิทยากรกรณีศึกษา) อาจารย์ประจำสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ห้องที่ 4 การใช้ดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป (Digital Tool for GE Management) โดย 1. ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี (วิทยากรบรรยาย) ผู้อำนวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 2. นายชัยมงคล เล่งตระกูล (วิทยากรกรณีศึกษา) นักสารสนเทศประจำสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 3. นายณัฐพงษ์ เพชรดีทน (วิทยากรกรณีศึกษา) นักวิชาการชำนาญการประจำสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (บริการอาหารว่างในห้องประชุม)
16.00 น.	ปิดการประชุมวิชาการ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

